

งานกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรม



11 สิงหาคม 2564

เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 - 16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรภิกษาที่สุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแนะนำคณะผู้บริหาร รวมถึงกล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (RX52) จำนวน 128 คน ผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว



กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแนะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะ และการทำกิจกรรมของนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลีรัตน์ อนุรัตน์พานิช

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ของคณะ อาทิ งานกิจการนักศึกษา ห้องสมุด หน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รานยา เป็นต้น

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2

ที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ นั้นได้ทำความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง

และทำความคุ้นเคยกับสถานที่ภายในคณะ รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



ทั้งนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มีการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานต่างๆ อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม เป็นหลัก และเมื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2

การเรียนการสอนจะถูกจัดขึ้นที่คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ซึ่งมีทั้งความเหมือนและแตกต่างจากการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 ทั้งทางด้านระบบการศึกษา

และระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิม ด้วยเหตุนี้ คณะ

จึงจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแนะนำคณะ

แนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม

และเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในคณะ

เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ

ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่



นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 10 คือ

ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ